
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา 
ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา 

 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย รองประธานรัฐสภา ขึ้นบัลลังก์
และกล่าวเปิดประชุม จากนั้นได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ โดยสรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม     (ไม่มี) 
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม      (ไม่มี) 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว    (ไม่มี) 

 รองประธานรัฐสภาได้ปรึกษาท่ีประชุมเพ่ือขอน าระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืน ๆ ขึ้นมาพิจารณาก่อน 
ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ 

 ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. .... แทนต าแหน่ง
ที่ว่างลง ๒ ต าแหน่ง (ในระเบียบวาระท่ี ๖)  
 ที่ประชุมได้มีมติเลือก นางสาวธีรรัตน์  ส าเร็จวาณิชย์ และนายขดดะรี  บินเซ็น เป็นกรรมาธิการ 
แทน นายจิรายุ  ห่วงทรัพย์ และนายพิรุฬห์  พิหเคนทร์ 

 ๑. อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ ค.ศ. ๑๙๗๓ ที่แก้ไขปรับปรุง 
โดยพิธีสาร ค.ศ. ๑๙๗๘ ภาคผนวก ๕ ว่าด้วยกฎข้อบังคับส าหรับการป้องกันมลพิษจากขยะบนเรือ 
ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๑) 
 ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณา รองประธานรัฐสภาได้อนุญาตให้ นายภูริพัฒน์  ธีระกุลพิศุทธิ์ 
รองอธิบดีกรมเจ้าท่า นางสาวนิสิตตา  หงษ์ชูเกียรติ และนางสาวสุนทรี  ภิรมย์ ผู้แทนจากกรมเจ้าท่า 
กระทรวงคมนาคม เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๕๒ ตามที่รัฐมนตรีร้องขอ 
 นายอธิรัฐ  รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้แถลงเหตุผล โดยสรุป
สาระส าคัญได้ว่า เนื่องด้วยทะเลเป็นทรัพยากรส าคัญของมนุษยชาติ การรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล 

ระเบียบวาระเรื่องด่วน  

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  

สรุปผลการประชุมร่วมกันของรัฐสภา 

ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) 
วันอังคารที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
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จึงเป็นสิ่งที่อยู่ในความสนใจของประชาคมระหวา่งประเทศ ด้วยเหตุนี้องคก์ารทะเลระหว่างประเทศจึงได้
จัดท าอนุสัญญาระหวา่งประเทศวา่ด้วยการป้องกันมลพิษจากเรอื ประกอบด้วย ๖ ภาคผนวก โดยไทยได้
เข้าร่วมในภาคผนวกที่ ๑ การป้องกันมลพิษจากน้ ามัน และภาคผนวกที่ ๒ การควบคุมมลพิษจากสารเหลว
มีพิษในระหว่างเรือ สาระส าคัญภายใต้ภาคผนวกที่ ๕ การป้องกันมลพิษจากขยะบนเรือ ซึ่งมีผลบังคับใช้
เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๓๑ ใช้บังคับกับทุกเรือ การห้ามไม่ให้ปล่อยพลาสติก เชือกสังเคราะห์ ถุงพลาสติก 
และเถ้าผลิตภัณฑ์พลาสติกจากเตาขยะและน้ ามันปรุงอาหาร ยกเว้นมีเหตุจ าเป็นมากไปกว่านั้น การจัดการ
ขยะหลายประเภท การก าจัดขยะระยะห่างจากแผ่นดินโดยใช้เส้นฐานในการค านวณ โดยข้อจ ากัดดังกล่าว
จะมีข้อก าหนดมากยิ่งขึ้นในบริเวณพ้ืนที่ก าหนดพิเศษ ได้แก่ พ้ืนที่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน พ้ืนที่ทะเลบอลติก 
พ้ืนที่ทะเลด า พ้ืนที่ทะเลแดง พ้ืนที่อ่าว พ้ืนที่ทะเลเหนือ พ้ืนที่แอนตาร์กติก และภูมิภาคไวเดอร์แคริบเบียน 
แท่นลอยน้ า แท่นอยู่กับน้ า ตลอดจนการก าหนดสิทธิการก าหนดและหน้าที่ของรัฐภาคี อนุสัญญามีรัฐภาคี 
๑๕๕ ประเทศ เช่น จีน แคนนาดา ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร รวมถึงประเทศในอาเซียน 
ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม เป็นต้น คิดเป็น
สัดส่วนของกองเรือโลก (WORLD TONNAGE) ได้ร้อยละ ๙๘.๔๙ การด าเนินการที่ผ่านมากรมเจ้าท่า 
ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งมีเนื้อหา
สาระส าคัญรองอนุสัญญา MARPOL โดยร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญ การเข้าเป็นภาคีในอนุสัญญาเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล โดยให้ความส าคัญ
บทบาทการเป็นผู้น าของประเทศไทย การจัดการขยะในทะเล และการรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเลของไทย 
จึงมีกฎหมายเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเลเป็นมาตรฐานสากลใช้บงัคับเรือไทยและเรือต่างชาติในฐานะ
รัฐเจ้าของเมืองท่า 
 สมาชิกฯ อภิปราย โดยสรุปสาระส าคัญได้ว่า การเข้าเป็นภาคีในอนุสัญญาดังกล่าวไทยมี
ความล่าช้าในการเข้าร่วมเป็นภาคี หน่วยงานที่รับผิดชอบควรทบทวน อย่างไรก็ตามการเป็นภาคีใน
อนุสัญญาเป็นประโยชน์กับประเทศไทย เพ่ือคุ้มครองแผ่นดินไทย อ่าวไทย ทะเลอันดามัน และแหลม
ต่าง ๆ ของไทย รวมถึงอุตสาหกรรมและการสร้างนิคมต่าง ๆ ที่ใช้พ้ืนที่ในน่านน้ าไทยเป็นจ านวนมาก 
ทั้งในอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามัน ซึ่งต้องมีข้อควรระวังในการยกเว้น เช่น โรงไฟฟ้าจะนะ มีเรือขนส่ง 
ถ่านหินมายังโรงไฟฟ้า ควรต้องพิจารณาในข้อยกเว้นในอนุสัญญา ควรค านึงถึงทรัพยากรทางทะเลและ
สิ่งแวดล้อมของไทยเป็นหลัก การเป็นภาคีตามอนุสัญญารัฐบาลได้ก าหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบและ
แนวทางในการปฏิบัติของท่าเรือ แท่นขุดเจาะ เอกชน เรือไทย และเรือต่างชาติ การก าจัดขยะการเตรียม
สถานที่ในการอ านวยความสะดวกในการทิ้งขยะ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการประสานความร่วมมือเพ่ือ
รองรับการเป็นภาคี รวมถึงได้มีการศึกษาสถิติปริมาณขยะในน่านน้ าไทยหรือไม่ ศึกษาสถานะของประเทศ
ใกล้เคียง ตลอดจนได้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือหน่วยงานที่มีส่วนได้ส่วนเสียจากการ
เข้าเป็นภาคีตามอนุสัญญา นอกจากนี้รัฐบาลพร้อมจะปฏิบัติตามข้อบังคับ กฎ ระเบียบ มีแนวทางลด
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ผลกระทบ ช่วยเหลือ เย ียวยา ให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งมีแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ 
เรือไทยและกิจการพาณิชย์ต่าง ๆ ของไทยอย่างไร ควรมีการท าความเข้าใจและให้ความรู้แก่ประชาชน  
 นายอธิรัฐ  รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และรองอธิบดีกรมเจ้าท่า 
ตอบชี้แจง โดยสรุปสาระส าคัญได้ว่า การด าเนินการการเข้าเป็นภาคีในอนุสัญญาดังกล่าว โดยภาคผนวก ๑ 
และ ๒ เป็นภาคบังคับที่ต้องเข้าเป็นภาคี ส าหรับภาคผนวก ๓ และ ๖ เป็นภาคสมัครใจ อนุสัญญาที่อยู่
ในกรอบอ านาจหน้าที่ในการพิจาณากรมเจ้าท่า ๕๙ ฉบับ ไทยเข้าร่วมเป็นภาคีแล้ว ๑๔ ฉบับ ซึ่งในการ
เข้าร่วมเป็นภาคีต้องมีการพิจารณาในหลายมิติทั้งเรือ ความพร้อมด้านเศรษฐกิจ การเตรียมกฎหมาย
ล าดับรอง ได้มีการศึกษาสถิตขิยะในน่านน้ าไทย และจัดสถานที่และส่ิงอ านวยความสะดวกในการทิ้งขยะ 
โดยมีเงื่อนไขในการปฏิบัติ การตรวจประเมินจากองค์การทางทะเลระหว่างประเทศจะเป็นการพิจารณา
ว่ามีกฎหมายรองรับสมบูรณ์หรือไม่ โดยสรุปแล้วกรมเจ้าท่ามีความพร้อมในการเข้าเป็นภาคีในอนุสัญญา 
 ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบกับอนุสัญญาฯ ตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอ 

 ๒. พิธีสารเพ่ืออนุวัติขอ้ผกูพันชุดที่ ๑๑ ของบริการขนสง่ทางอากาศภายใตก้รอบความตกลง
ว่าด้วยบริการของอาเซียน ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๒) 
 ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณา รองประธานรัฐสภาได้อนุญาตให้ นายศรัณย  เบ็ญจนิรัตน์  
รองผู้อ านวยการส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย นายภวิศร์พล  หริสพรรณ์  นายวงศ์พัทธ์  
พันธ์เจริญ และนางสาวสุภัทรา  พิสัยสวัสดิ์ ผู้แทนจากส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย  
เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๕๒ ตามที่รัฐมนตรีร้องขอ 
 นายอธิรัฐ  รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้แถลงเหตุผล โดยสรุป
สาระส าคัญได้ว่า สืบเนื่องจากประเทศสมาชิกอาเซียนได้ลงนามกรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน 
(ASEAN Framework Agreement on Services : AFAS) โดยก าหนดให้ประเทศสมาชิกต้องเข้าร่วม
เจรจาตลาดการค้าบริการในตลาดของตนให้แก่ประเทศสมาชิกอื่น และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
ได้ร่วมลงนามในพิธีสารฉบับนี้ โดยพิธีสารเพ่ืออนุวัติข้อผูกพันชุดที่ ๑๑ ไทยเสนอปรับปรุงเงื่อนไขการ
บริการซ่อมและบ ารงุรกัษาอากาศเฉพาะอากาศยานทีม่วลวิง่ขึน้ ๕,๗๐๐ กิโลกรัม ขึ้นไป ปรับให้ประเทศ
ที่อยู่ในกลุ่มอาเซียนถือหุ้นจากร้อยละ ๔๙ เป็นร้อยละร้อยโดยไม่ก าหนดสัดส่วน โดยต้องเป็นไปตามเงื่อนไข
ในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไม่ร่วมการบ ารุงรักษาอากาศยาน การเปิดตลาด
ดังกล่าวเป็นพันธกรณีที่ไม่ขดัต่อกฎหมายหรือเกินกว่ากฎหมายในปัจจุบนั อักทั้งยังตราพระราชกฤษฎีกา
ยกเว้นคุณสมบัติและลักษณะในเรื่องทุนจดทะเบียนและอ านาจการบริหารกิจการของผู้ขอรับใบอนุญาต
ผลิตอากาศยาน ผู้ขอรับใบอนุญาตผลิตส่วนประกอบส าคัญของอากาศยาน และผู้ขอรับใบรับรองหน่วยซ่อม
ประเภทที่หนึ่ง พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือก าหนดคุณสมบัติของนักลงทุนชาวต่างชาติอีกขั้นหนึ่ง ซึ่งต้องเป็นผู้ได้รับ
การส่งเสริมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการลงทุน 
และจะต้องประกอบกิจการโดยอาศัยเทคโนโลยีขั้นสูง จัดให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนา
บุคลากรไทยให้เป็นรูปธรรม ปัจจุบันพิธีสารนี้มีการให้สัตยาบันแล้ว ๓ ประเทศ ได้แก่ ลาว สิงคโปร์ 
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เวียดนาม ประเทศสมาชิกอยู่ในกลุ่มอาเซียนอื่นอยู่ในขั้นตอนการด าเนินการให้สัตยาบัน ประโยชน์ที่จะ
ได้รับในการร่วมพิธีสารนี้ การเปิดตลาดการเงินเป็นเป้าหมายส าคัญในการสร้างรายได้ของประเทศ 
กิจกรรมการซ่อมบ ารุงรักษาอากาศยาน ต้องใช้เงินลงทุนและใช้เทคโนโลยีขั้นสูงจากต่างประเทศ การเกิด 
ห่วงโซ่คุณค่าอุตสาหกรรมการบิน กิจการขนาดใหญ่จะส่งต่อชิ้นส่วนอากาศยานให้หน่วยซ่อมรายย่อย
ได้รับช่วงในการซ่อมบ ารุงต่อ ดังนั้น การเปิดตลาดจึงเป็นโอกาสในการให้กับผู้ประกอบการรายย่อย
หน่วยซ่อมบ ารุงชิ้นส่วนอากาศยานรายย่อยของไทย การลดต้นทุนอากาศยานของสายการบิน และระยะเวลา 
การส่งอากาศยานไปบ ารุงรักษาที่ต่างประเทศได้ พิธีสารนี้ได้สอบถามความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ 
ที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีข้อขัดข้องต่อการเปิดตลาดดังกล่าว 
 มีสมาชิกฯ อภิปราย โดยสรุปสาระส าคัญได้ว่า การให้สัตยาบันในพิธีสารนี้เป็นประโยชน์ 
กับประเทศไทย เนื่องจากไทยมีความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางการซ่อมบ ารุงอากาศยาน อย่างไรก็ตาม
ยังมีข้อสังเกตและข้อห่วงใยในการให้สัตยาบันดังกล่าวในเรื่องของการถือหุ้นที่มีการปรับจากร้อยละ ๔๙ 
เป็นไม่จ ากัดสัดส่วนคือร้อยละ ๑๐๐ ไทยจะเสียเปรียบด้านองค์ความรู้หรือไม่ ประเด็นการปรับปรุง
เงื่อนไขในเรื่องการบริการส ารองที่นั่งด้วยระบบคอมพิวเตอร์ การให้บริการผู้โยสารมีความเกี่ยวข้องกับ
ข้อผูกพันหรือไม่ ควรมีการทบทวนโครงการ ใน Big lot ที่ใกล้จะสิ้นสุดเร็ว ๆ นี้ ควรต้องมีการสร้าง
ความเชื่อมั่นในการลงทุนในประเทศ รัฐได้เตรียมความพร้อมในด้านบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่ ควรมีการทบทวนกฎหมายว่าต้องการลงทุนของต่างด้าว กลไกการ
ก ากับดูแล ควรทบทวนนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาทบทวนกฎหมายที่จะรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตด้วย  
 นายอธิรัฐ  รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และรองผู้อ านวยการ
ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ตอบชี้แจง โดยสรุปสาระส าคัญได้ว่า การให้สัตยาบันพิธีสาร
ดังกล่าว เนื่องจากไทยมีสายการบินจ านวนมาก มีผู้โดยสารที่เดินทางมายังประเทศเป็นจ านวนมาก  
ควรต้องมีศูนย์ซ่อมอากาศยานในประเทศ การซ่อมบ ารุงมี ๓ แบบ คือ ซ่อมทั้งล า ซ่อมชิ้นส่วนส าคัญ 
ซ่อมชิ้นส่วนทั่วไป เพ่ือให้มีแหล่งศูนย์ซ่อมบ ารุงที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศ โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี 
เงินทุน จึงได้หาแนวทางในการจูงใจนักลงทุน การเปิดเสรีในการลงทุนเป็นเครื่องมือให้ผู้ประกอบการ  
ในประเทศเชิญชวนนักลงทุนในต่างประเทศเข้ามาร่วมลงทุน พร้อมทั้งในอนาคตจะสามารถขยายการ
ซ่อมบ ารุงและสร้างห่วงโซ่การตลาดในไทยด้วย ในการนี้ได้มีการตรากฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมให้  
มีการลงทุน และให้มีการถ่ายทอดทางเทคโนโลยี และให้เกิดการจ้างงานในประเทศ โดยก าหนดว่า  
ในระยะเวลา ๕ ปี จะต้องมีแรงงานที่เป็นคนไทยร้อยละ ๘๐ ท้ังนี้ในการด าเนินการได้ตั้งคณะกรรมการ
เพื่อควบคุมในการด าเนินการดังกล่าว ประเด็นการให้นักลงสามารถถือหุ้นได้ร้อยละร้อย โดยทั่วไปแล้ว
ในการลงทุนร้อยละร้อยมีความเป็นไปได้น้อย อีกทั้งได้มีการก าหนดว่าในการด าเนินกิจกรรมต้องเป็น  
คนไทยด้วย กรณีการจะตั้งศูนย์ซ่อมบ ารุงนั้นได้มีการตรวจสอบมีผู้ประกอบการให้ความสนใจ แต่มี
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ข้อจ ากัดในเรื่องของกฎหมาย ส าหรับกรณีของอู่ตะเภาผู้ประกอบการไม่สามารถตกลงกันได้จึงไม่มีการ
ด าเนินการต่อ แต่ส านักงานการบินฯ ยังมีการติดตามเป็นระยะ  
 ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบกับพิธีสารฯ ตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอ ระหว่างการพิจารณา 
มีประธานรัฐสภา ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ 

 ๓. พิธีสารแก้ไขบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย 
ว่าด้วยการขยายเส้นทางบิน ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๓) 
 ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณา ประธานรัฐสภาได้อนุญาตให้ นายศรัณย  เบ็ญจนิรัตน์  
รองผู้อ านวยการส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย นายภวิศร์พล  หริสพรรณ์ นายวงศ์พัทธ์ 
พันธ์เจริญ และนางสาวสุภัทรา  พิสัยสวัสดิ์ ผู้แทนจากส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย  
เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๕๒ 
 นายอธิรัฐ  รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้แถลงเหตุผล โดยสรุป
สาระส าคัญได้ว่า สืบเนื่องจากการประชุมระดับรัฐมนตรีครั้งที่ ๒๓ และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย ในปี พ.ศ. ๒๕๒๙ ได้เห็นชอบให้ทบทวนและ
ปรับปรุงบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทยว่าด้วยการขยายเส้นทาง
การบิน พ.ศ. ๒๕๓๘ จึงได้มีการผลักดันการจัดท าพิธีสารบันทึกความเข้าใจดังกล่าว ต่อมารัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงคมนาคมได้ร่วมลงนามในพิธีสารฉบับนี้ โดยมีสาระส าคัญเพื่อปรับปรุงสิทธิที่ได้ตกลงกันภายใต้
บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทยว่าด้วยการขยายเส้นทางการบิน 
พ.ศ. ๒๕๓๘ ในครั้งนี้ภาคีแต่ละฝ่ายได้ก าหนดจุดเส้นทางการบินเพ่ิมเติมฝ่ายละ ๑ จุด ซึ่งไทยแจ้งจุด 
สุราษฎร์ธานี และได้ก าหนดให้สายการบินสามารถท าการบินด้วยสิทธิรับขนการจราจรเสรีที่ ๓ ที่ ๔  
และที่ ๕ ได้อย่างไม่จ ากัดความจุความถี่และแบบอากาศยาน รวมถึงให้สิทธิแก่สายการบินสามารถ 
ท าการบินโดยใช้ชื่อเทีย่วบินร่วมกันส าหรับเส้นทางในประเทศในฐานะผู้ท าการตลาดได้ซึ่งการด าเนินการ
ดังกล่าวไม่ใช่เป็นการใช้สิทธิการท าการบินในเส้นทางในประเทศตลอดจนเพ่ิมข้อบทแก้ไขให้สามารถร้องขอ 
ให้มีการแก้ไขบันทึกความเข้าใจได้พิธีสารฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ต่อเมื่อมีการแจ้งการด าเนินการตาม
กระบวนการภายในเสร็จสิ้นครบ ๒ ประเทศ และจะมีผลบังคับแก่ประเทศที่มีการด าเนินการแจ้งแล้ว
เท่านั้น ปัจจุบันประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียได้ด าเนินการแจ้งการด าเนินการตามกระบวนการภายใน 
เสร็จแล้ว ประโยชน์และผลกระทบการเข้าเป็นภาคีในพิธีสารฉบับนี้ เป็นการเน้นย้ าเจตนารมณ์ในการ
ส่งเสริมการเชื่อมโยงทางอากาศและส่งเสริมท่าอากาศยานเมืองรองเพ่ือเพ่ิมพูนและขยายการค้าการลงทุน
การท่องเที่ยว รวมถึงการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเดินทางและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 
ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ตอ้งการสนับสนุนพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเมืองรองของไทยให้เชื่อมโยง
จุดต่าง ๆ อันเป็นปัจจัยส าคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ การเข้าเป็นภาคีในพิธีสารฉบับนี้
จะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการสายการบินของไทยในการท าการบินในเส้นทางภายในประเทศ 
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เนื่องจากก าหนดเงื่อนไขไว้ว่าการบินของประเทศสมาชิกจะต้องไม่ด าเนินการบริการรับผู้ขนโดยสารและ
สินค้าระหว่างสองจุดใด ๆ ในประเทศไทย 
 สมาชิกฯ อภิปราย โดยสรุปสาระส าคัญได้ว่า พิธีสารแก้ไขบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าว  
เป็นประโยชน์แก่ประเทศไทยซึ่งที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวและการเติบโตทางเศรษฐกิจเพ่ิมมากขึ้น  
ดังนั้น การพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซยี – มาเลเซีย – ไทย (Indonesia Malaysia Thailand 
Growth Triangle หรือ IMT-GT) ที่จะได้มีการแก้ไขโดยเพ่ิมฝ่ายละจุด โดยของไทยเป็นสนามบิน 
สุราษฎร์ธานี และเพ่ิมสิทธิรับขนการจราจรเสรีที่ ๕ รัฐบาลได้มียุทธศาสตร์เพ่ือรองรับการด าเนินการ
ภายใต้พิธีสารนี้อย่างไร เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างเป็นรูปธรรม มีการพิจารณาจะพัฒนา
สนามบินอื่นที่อยู่ในพ้ืนที่ภาคใต้ด้วยหรือไม่ เช่น สนามบินปัตตานี เป็นต้น มีการเตรียมความพร้อม  
เพ่ือรองรับการขนส่งทางเรือ ทางรางและคมนาคมทางอื่นอย่างไร รัฐบาลควรมีการทบทวนเงื่อนไข สิทธิการบิน 
การจัดสรรเส้นทางการบิน ระยะเวลาการบิน ส่งเสริมสายการบินในประเทศให้มีขีดความสามารถ  
ในการแข่งขันได้ พร้อมทั้งมีแผนในการประเมินผล  
 นายอธิรัฐ  รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และรองผู้อ านวยการ 
ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ตอบชี้แจง โดยสรุปสาระส าคัญได้ว่า พิธีสารได้มีการประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแนวทางการปฏิบัติ การก าหนดจุดเชื่อมโยงเพ่ิมเติม คือ สนามบินสุราษฎร์ธานี 
เป็นพ้ืนที่ที่จะสามารถเชื่อมโยงกับการเดินทางไปในทุกเส้นทั่วประเทศ เช่น ทางเรือ ทางราง และทาง
คมนาคมอื่น อีกทั้งเป็นการสร้างประโยชน์ในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของพ้ืนที่และการท่องเที่ยวที่มี
การเชื่อมโยงกับมาเลเซีย และอินโดนีเซีย การเพ่ิมสิทธิในการจราจรเสรีท่ี ๕ เป็นการเชื่อมโยงการค้าและ
การท่องเที่ยวไปยังประเทศที่ ๓ ได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้ ส านักงานฯ ได้มีแผนงานในการพัฒนาสนามบินในพ้ืนที่
ภาคใต้รวมทั้งสนามบินปัตตานีด้วย เพ่ือรองรับการขยายฐานเศรษฐกิจในอนาคต ตลอดจนได้ประสาน
สายการบินขนาดเล็กของไทยที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันร่วมกับโครงการของรัฐอีกด้วย 
 ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบกับพิธีสารฯ ตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอ 

 ๔. ร่างพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... ซึ่ง คณะรัฐมนตรี  
เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๔) 
 ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณา ประธานรัฐสภาได้อนุญาตให้ นายจินตพันธุ์  ทังสุบุตร ผู้อ านวยการ 
กองพัฒนากฎหมาย ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๕๒ 
 นายวิษณุ  เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้แถลงหลักการและเหตุผล โดยสรุปสาระส าคัญ
ได้ว่า ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว เป็นการตราขึ้นเพ่ือเป็นกฎหมายกลางใช้กับหน่วยงานหน่วยงานรัฐ  
หรือรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหมวดที่ว่าด้วยการปฏิรูปประเทศ 
ซึ่งมีบทบัญญัติรองรับไว้ว่ารัฐจะต้องจัดให้มีการน าเอาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการบริหารราชการ
แผ่นดินโดยการประยุกต์ใช้ให้เข้ากับความจ าเป็นและสอดคล้องแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
และสอดคล้องกับนโยบายที่รัฐบาลได้แถลงต่อรัฐสภา เรื่อง รัฐบาล ๔.๐ ที่ผ่านมาไทยมีกฎหมายที่ให้น า
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เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้หลายฉบับ แต่มีสาระส าคัญในการให้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเอกชนมากกว่า  
และไม่สามารถจะใช้กฎหมายดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการโดยทั่วไปได้ จากสถานการณ์
ในปัจจุบันการติดต่อราชการไม่มีความคล่องตัว จึงมีความจ าเป็นในการจัดท ากฎหมาย ทางเพื่อยอมรับ
ผลของการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นคณะรัฐมนตรีจึงมอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการ 
กฤษฎีกายกร่างกฎหมาย ทั้งนี้ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นส่วนราชการทั้งในต่างจังหวัดและส่วนกลาง  
และรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนผู้ใช้บริการ เพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไขร่างกฎหมายให้มีสมบูรณ์มากขึ้น 
และน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือให้ความเห็นชอบในหลักการและเสนอต่อรัฐสภาเพ่ือพิจารณาในการ
ปฏิรูปต่อไป หลักการของกฎหมายฉบับนี้ เพื่ออ านวยความสะดวกในการยื่นค าร้อง ค าขอ ค าขออนุญาต 
ค าขออนุมัติ การจ่ายเงิน การจ่ายค่าธรรมเนียมระหว่างเอกชนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และการส่งเอกสาร
ระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันเอง โดยน าวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ปรากฏในร่างกฎหมายมาใช้ 
รวมถึงการรองรับสถานการณ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เว้นหน่วยงานฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ 
และหน่วยงานองค์กรอิสระตามรฐัธรรมนูญ เนื่องจากเป็นองค์กรที่เป็นอิสระและมีกฎระเบียบของตนเอง
ที่มีความละเอียดอ่อนยังไม่เป็นที่เข้าใจของประชาชน จึงไม่น ามาใช้ในองค์กรดังกล่าว และเมื่อองค์กร 
มีความพร้อมรัฐบาลจะออกพระราชกฤษฎีกาเพ่ือขยายให้ครอบคลุมและสามารถใช้ได้ เป็นการทั่วไป  
การน าอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติราชการจะมีข้อยกเว้น เช่น การจดทะเบียนสิทธิ นิติกรรมเกี่ยวกับ 
อสังหาริมทรัพย์ ธุรกรรมที่เป็นการส่วนตัว เช่น การจดทะเบียนสมรส การถ่ายบัตรประชาชน การขอ
หนังสือเดินทาง การขอท าเอกสารพินัยกรรม ประโยชน์เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ประหยัดทุน 
ประหยัดเวลา และขณะเดียวกันเป็นการลดปัญหาการให้สินบนเจ้าหน้าที่ด้วย 
 มีสมาชิกฯ อภิปราย โดยสรุปสาระส าคัญได้ว่า ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว เป็นการปฏิบัติ
ราชการโดนการน าอิเล็กทรอนิกส์มาสนับสนุนการปฏิบัติราชการเป็นการก้าวสู่การเป็นไทยแลนด์ ๔.๐ 
ตามนโยบายของรัฐบาล แต่ยังมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการปฏิบัติของหน่วยงานราชการโดยทั่วไป และยั งมี
ข้อยกเว้นบางหน่วยงานนั้นเป็นการสมควรหรือไม่ ควรคอบคุมทุกหน่วยงานของรัฐ โดยเฉพาะเกี่ยวกับ
ให้บริการประชาชน การอ านวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงบริการของรัฐอย่างสะดวกและรวดเร็ว  
เช่น การให้บริการผู้ป่วยเพ่ือลดความแออัดในพ้ืนที่ของโรงพยาบาล การนัดและการเลื่อนนั ด  
การเชื่อมโยงข้อมูลชองผู้ป่วย เป็นต้น เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่าย เพ่ือประหยัดเวลาของผู้ป่วยและแพทย์  
ซึ่งการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการปฏิบัติราชการต้องมีความถูกต้อง ปลอดภัยของข้อมูล ประชาชน
เข้าถึงระบบการให้บริการของรัฐอย่าทั่วถึง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการให้บริการ  
โดยการให้มีจุดบริการที่ทันสมัยในพ้ืนที่ชนบท รวมถึงคนไทยที่ไม่มีเลขบัตรประจ าตัวประชาชนซึ่งยัง 
ไม่สามารถพิสูจน์ได้ รัฐบาลต้องหาวิธีการให้บุคคลดังกล่าวเข้าถึงบริการของรัฐได้ ระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตต้องครอบคุมทุกพ้ืนที่ แนวทางการปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐจะต้องเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ควรมีความชัดเจนในการจัดส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงการรับรองส าเนาของเอกสาร 
กรณีหน่วยงานอื่นที่ไม่อยู่ภายใต้ของฝ่ายบริหารมีแนวทางในการให้ปฏิบัติตามร่างพระราชบัญญัตินี้
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อย่างไร ควรต้องมีวิธีการจัดการฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ ในระหว่างการพิจารณามีรองประธานรัฐสภา 
ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ 
 นายวิษณุ  เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และผู้อ านวยการกองพัฒนากฎหมาย ตอบชี้แจง 
โดยสรุปสาระส าคัญได้ว่า ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีเจตนาและความมุ่งหมายปรับปรุงแนวทางการ
ปฏิบัติงานแบบเก่าที่ไม่สามารถขับเคลื่อนไปสู่รัฐบาล ๔.๐ และเพ่ือให้หน่วยงานของรัฐสามารถยอมรับ
กระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ร่างพระราชบัญญัตินี้ไม่ได้เป็นเหตุต้องใช้งบประมาณเพ่ิมขึ้นเป็น
จ านวนมาก เพียงแต่ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดความคุ้มค่า เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในหารปฏิบัติราชการ 
ซึ่งในการบังคับใช้ตามร่างพระราชบัญญัติ ๙๐ วัน มีความสมควรแล้ว ซึ่งในการปฏิบัติได้มีหลายหน่วยงาน 
ที่เป็นหน่วยงานสนับสนุน เนื่องจากไม่ได้มีการบริหารในรูปแบบของคณะกรรมการ ในทางปฏิบัติอาจ
ต้องให้ท้องถิ่นมีบทบาทในการสนับสนุน อาจจะเป็นการสร้างภาระให้กับท้องถิ่นแต่จ าเป็นต้องขอความ
ร่วมมือเพ่ือประโยชน์ของประชาชน การดูแลข้อมูลหรือการเปิดเผยข้อมูลของบุคคลนั้นไม่เป็นปัญหา 
เนื่องจากมีกฎหมายเกี่ยวกับข้องได้ก าหนดไว้แล้ว ส าหรับการไม่ได้บังคับใช้กับฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ 
องค์กรอิสระนั้น เนื่องจากหน่วยงานดังกล่าวมีความละเอียดอ่อนและมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องการปฏิบัติ  
อยู่แล้ว แต่หากหน่วยงานมีความพร้อมที่จะให้มีการปฏิบัติตามร่างพระราชบัญญัตินี้สามารถที่จะตรา
พระราชกฤษฎกีาเพ่ือบังคับใช้ในภายหลังได้ ส าหรับข้อคิดเห็นอื่นจะน าไปพิจารณาในชั้นคณะกรรมาธิการ 
 จากนั้นที่ประชุมได้ลงมตวิาระที่ ๑ รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้และมีมติให้ตั้ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญ จ านวน ๓๕ คน เพ่ือพิจารณา คณะกรรมาธิการฯ ประกอบด้วย 
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